



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน
สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่
๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว ผู้สมัครฯ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจิราพร ทนสีราช	๐๑	

๑. วัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ

กำหนดการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
ตามแบบที่ ก.ท. กำหนด โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ควรจัดทำเอกสารประกอบ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ เอกสารรายงานการดำเนินการโดยสรุปที่จะนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทั้ง ๑๐
องค์ประกอบ จำนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า

ส่วนที่ ๒ เอกสารประกอบในแต่ละองค์ประกอบ เช่น หนังสือรับรองอายุงาน ,วุฒิการศึกษา,สำเนา
ทะเบียนบ้าน , ใบประกาศการเข้ารับการฝึกอบรม หรือใบประกาศอื่น ๆ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ทดสอบภาคการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่ผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละเกณฑ์ และเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
กรณีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาตามลำดับดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๒. หากคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนอายุงานในการเป็นผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๓. หากได้คะแนนอายุงานเท่ากัน ให้ผู้คะแนนด้านวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ที่มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

/จึงประกาศ....

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นางบัวเงิน

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน